

Chủ động tưới, tiêu cho sản xuất vụ mùa, vụ đông

Phục vụ tưới, tiêu trên 44.000ha cây trồng vụ mùa, vụ đông năm 2018, thời điểm này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất, tiêu úng kịp thời khi có mưa bão xảy ra.

Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn là yếu tố gây khó khăn nhất cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. Bão mạnh, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới xảy ra bất thường, diễn biến phức tạp, các cơn bão lớn di chuyển không theo quy luật. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi ngày một gia tăng, chưa được giải quyết triệt để gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi và công tác phòng, chống lụt, bão, úng. Một số địa phương chưa thực sự coi trọng công tác khai thông dòng chảy; vẫn còn tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống công trình thủy lợi, làm giảm chất lượng nước và năng lực tưới, tiêu của công trình.



Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình phục vụ tưới, tiêu cho trên 44.000ha cây trồng vụ mùa, vụ đông năm 2018.

Khắc phục những khó khăn trên, nhằm bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông, Công ty

đã xây dựng kế hoạch tưới, phòng án phòng, chống úng và triển khai đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Theo đó, từ sau trung tuần tháng 6, tùy theo tiến độ thu hoạch và yêu cầu cụ thể của các

địa phương, nếu thời tiết bình thường sẽ tổ chức lấy sa từng đợt tập trung gọn trong 2 - 3 ngày theo phương châm "lấy nhanh, rút nhanh" để thu hoạch lúa xuân thuận lợi nhất, đồng thời cấp đủ nước giữ ẩm

làm đất gieo cấy cho diện tích lúa mùa sớm. Theo số liệu thống kê nhiều năm, tháng 7 đều có mưa lớn do đó Công ty chú trọng biện pháp phòng úng. Tháng 8, tháng 9 là hai tháng tập trung nhiều nhất của

bão, áp thấp nhiệt đới, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng, trở bông vì vậy nếu thời tiết thuận lợi đồng loạt mở các cống tăng nhanh diện tích tưới tự chảy, sau đó tiêu nhanh giữ mực nước sông trực ở chế độ phòng mưa úng...

Để chuẩn bị tốt cho công tác thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng, chống lũ, bão, đến nay, Công ty đã nạo vét sông trực, sông dẫn với khối lượng 50.500m³. Chú trọng đến việc tu bổ, sửa chữa công trình, Công ty đã chỉ đạo, triển khai xuống các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình, phần đầu trước ngày 20/6 sẽ hoàn thành tu bổ, sửa chữa 41 cống dưới đê, 1 cống đập nội đồng chính, 3 trạm bơm, cấm cử dự phòng 8 cống xung yếu và lập phương án bảo vệ 10 cống qua đê, bảo dưỡng toàn bộ 100% các máy bơm, thiết bị, cống đập hiện có. Dự án cống Dương Liễu, cống Khổng đang triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục còn lại, bảo đảm đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa bão.

Ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Hải cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Công ty, bám sát để án sản xuất của huyện, đến nay, Xí nghiệp đã hoàn

thành thay mới 8 cánh van cống dưới đê; tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm, thiết bị xong trước ngày 30/5; 100% sông trực cấp 1, cấp 2 được giải phóng dòng chảy bảo đảm thông thoáng. Vụ mùa với phương châm phòng úng là chính, chúng tôi xây dựng phương án chủ động phòng úng từ xa, giữ cạn lòng sông, tưới nông mặt ruộng xuyên suốt trong vụ; chấp nhận tưới tát bằng động lực hoặc ưu tiên trước cho diện tích lớn của toàn hệ thống sau đó mới đến những diện tích nhỏ, cục bộ. Mong các cấp cùng Công ty quan tâm, đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số cống dưới đê đã xuống cấp để thuận lợi trong điều tiết nước, kịp thời tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra.

Để công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông được tốt nhất, đến nay, tất cả các xí nghiệp trực thuộc đã tổ chức vận hành thử có tải máy bơm của các trạm bơm tiêu úng để khắc phục các hư hỏng tồn tại, sẵn sàng vận hành hết công suất khi cần bơm chế giải tỏa các trạm trên sông; tuyên truyền, vận động các địa phương kết hợp giải phóng dòng chảy trên sông cấp III cùng đợt với Công ty, có biện pháp kiên quyết cưỡng chế giải tỏa các trường hợp vi phạm, lấn chiếm mặt cắt sông nghiêm trọng.

LƯU NGÀN

Hướng dẫn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

(vietnamplus.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đối tượng áp dụng là các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Kể từ ngày 13/7/2018, các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ thông qua một số biện pháp. Cụ thể là, Thông tư nêu rõ việc tái cấp vốn hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các quy định về việc tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng; hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt buộc.

Về hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt buộc, áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ đối với tiền gửi bằng VND thấp hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ theo tiêu chí: đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân (tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân) từ 70% trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ theo đề nghị của tổ chức tín dụng nhưng không thấp hơn 1/20 tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với loại hình tổ chức tín dụng đó. Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân từ 40% đến dưới 70%, tỷ lệ tổ chức tín dụng hỗ trợ theo đề nghị của tổ chức tín dụng nhưng không thấp hơn 1/5 tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với loại hình tổ chức tín dụng đó.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ quy định trên được áp dụng trong thời gian 6 tháng.

Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân đạt mức từ 40% trở lên nhưng không có nhu cầu áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ quy định trên thì không áp dụng các quy định về dự trữ bắt buộc tại Thông tư này.

Bàn giải pháp phát triển ngành tôm bền vững



(vtv.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị bàn các giải pháp trọng tâm để phát triển ngành tôm bền vững.

6 tính trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long và các tác nhân chính trong chuỗi nuôi tôm như nông dân, doanh nghiệp giống, doanh nghiệp chế biến thức ăn... đã có dịp cùng ngồi lại để nhận diện rõ đâu là nguyên nhân khiến giá tôm thế giới giảm thời gian qua và đâu là những giải pháp tổ chức sản xuất bền vững trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Thủy sản và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), việc tăng sản lượng tôm thẻ chân trắng lên gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái không phải là nguyên nhân chính khiến giá giảm. Là mặt hàng xuất khẩu nên tôm Việt Nam sẽ chịu tác động lớn từ thị trường thế giới.

Với việc các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Ecuador được mùa, nguồn cung thế giới đã tăng 15%, trong khi nhu cầu chỉ tăng 5%, khiến giá tôm nguồn liệu ở mức thấp, giá tôm nước ta theo đó giảm mạnh. Tuy nhiên, hiện các nước đã qua thời điểm thu hoạch rộ và hạn chế nuôi tiếp do thua lỗ, dẫn đến nguồn cung sẽ giảm, thị dự báo giá tôm sẽ tăng trở lại trong khoảng tháng 8, tháng 9 tới và Việt Nam cần tận dụng cơ hội này.

THANH HUYỀN

Giá thịt lợn thành phẩm tăng

Ảnh hưởng từ việc giá lợn hơi giảm trong một thời gian dài đã kéo theo sự sụt giảm của giá thịt lợn thành phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng theo từng ngày khiến giá thịt lợn thành phẩm cũng có nhiều thay đổi.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh từ 49.000 - 52.000 đồng/kg và giá thịt lợn thành phẩm hầu hết tại các

chợ dân sinh cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, tại các khu chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình, giá thịt lợn dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Bà Lương

Thị Doan có quầy bán thịt lợn tại chợ Đậu (phường Trần Lãm) cho biết: Chỉ trong khoảng hai tháng giá thịt lợn đã có nhiều thay đổi. Trong tháng 4, tất cả

các loại thịt tăng đồng giá 7.000 đồng/kg, thịt ba chỉ ngon tăng từ 63.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg, thịt mỡ và vai tăng từ 58.000 đồng/kg lên 65.000 đồng/kg. Từ đầu tháng 5 đến thời điểm hiện tại, giá thịt lợn tiếp tục tăng với thịt ba chỉ ngon, thịt mỡ và vai đều có giá 80.000 đồng/kg.

Tại các khu chợ ở tuyến huyện, giá thịt lợn cũng tăng theo mặt bằng chung của thị trường nhưng tùy từng loại thịt có giá thấp hơn một chút, dao động trong khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Mão, chủ một quầy bán thịt lợn tại chợ Nê, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) cho biết: Hiện tại, thịt ba chỉ có giá 70.000 đồng/kg; thịt mỡ, vai có giá 75.000 đồng/kg; thịt nạc thăn có giá 80.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu của chúng tôi về giá thịt lợn trong hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch có thể truy ra nguồn gốc xuất xứ cũng có sự dao động ở mức trên dưới 120.000 đồng/kg. Cụ thể, giá thịt lợn hữu cơ ở một cửa hàng thực phẩm sạch trên đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình) vẫn duy trì ở mức giá 125.000 đồng/kg đối với thịt ba chỉ, mỡ và vai, còn thịt nạc thăn có giá 140.000 đồng/kg. Qua khảo sát ý

kiến của người tiêu dùng, nhiều khách hàng cho biết, từ các phương tiện thông tin đại chúng đã nắm bắt được việc giá thịt lợn hơi đang tăng từng ngày khiến cho giá thịt thành phẩm cũng có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây. Mọi người cũng cho rằng, với mức giá lợn hơi hiện tại đã phần nào bù lỗ cho người chăn nuôi và thịt lợn thành phẩm đến tay người tiêu dùng vẫn có mức giá tăng loại thịt có giá thấp hơn một chút, dao động trong khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Mão, chủ một quầy bán thịt lợn tại chợ Nê, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) cho biết: Hiện tại, thịt ba chỉ có giá 70.000 đồng/kg; thịt mỡ, vai có giá 75.000 đồng/kg; thịt nạc thăn có giá 80.000 đồng/kg.

Nhận định về nguyên nhân giá thịt lợn thành phẩm tăng đồng loạt, ông Phạm Thành Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Sau một thời gian dài, giá thịt lợn hơi giảm mạnh, thấp hơn giá thành sản xuất khiến cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị thua lỗ nặng. Nhiều hộ đã thực hiện giảm đàn, hạn chế tái đàn, thậm chí bỏ trống chuồng nuôi, do đó lượng lợn thịt giảm dần. Hiện tại,

đàn lợn toàn tỉnh có gần 970.000 con (bằng 94,01% so cùng kỳ). Hai tháng trở lại đây, nguồn cung thịt lợn không đủ so với nhu cầu tiêu thụ là nguyên nhân chủ yếu làm cho giá thịt lợn hơi tăng, kéo theo giá thịt lợn thương phẩm tăng theo. Tuy nhiên, để hạn chế những rủi ro về biến động giá cả, tránh đầu tư ồ ạt, dẫn đến mất cân đối cung cầu về sản phẩm chăn nuôi lợn, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo người chăn nuôi thông tin khi tái đàn, không nên ồ ạt tăng đàn và quy mô chăn nuôi. Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường để có kế hoạch sản xuất chăn nuôi cho phù hợp. Những hộ chăn nuôi có lợn đến tuổi xuất bán thì chủ động bán, tránh trường hợp giá lợn có thể giảm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Tiếp tục thực hiện các biện pháp để giảm chi phí đầu vào như: lựa chọn con giống tốt, thực ăn chăn nuôi bảo đảm dinh dưỡng, chăm sóc và quản lý tốt đàn lợn nội; xác định hướng chăn nuôi lâu dài là tăng năng suất sinh sản, tỷ lệ nuôi sống và nâng trọng lượng xuất chuồng thay cho việc tăng số lượng đàn con.

THANH HUYỀN

NAM THỊNH

Tập trung khắc phục bệnh đốm trắng trên tôm

Vụ xuân hè năm 2018, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) thả nuôi thủy sản 160ha, đạt 100% diện tích. Tuy nhiên, thời gian qua một số diện tích nuôi thủy sản đã xuất hiện bệnh đốm trắng gây tôm chết hàng loạt. Hiện nay, các hộ dân đang tập trung khắc phục tình trạng dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng.

Tại vùng nuôi trồng thủy sản thôn Hợp Châu, ông Trần Văn Khởi cho biết: Diện tích nuôi tôm của gia đình tôi hơn 3.000m². Trước khi xuống giống tôm, gia đình tôi đã làm tốt việc xử lý môi trường ao nuôi như khử trùng nguồn nước, diệt tạp. Cách đây vài ngày, qua kiểm tra, tôm có biểu hiện

hoạt động kém ăn, sau đó bỏ ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước hay dạt vào bờ. Dấu hiệu bất thường xuất hiện trên tôm nuôi trước khi chết là toàn thân có màu đỏ, lốm đốm hạt trắng. Sau khi tôm có triệu chứng trên, ông Khởi đã báo với chính quyền địa phương để có giải pháp đối phó với bệnh đốm trắng hạn chế mức

thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra. Cũng tình trạng có tôm chết trên diện tích nuôi thủy sản, ông Phạm Văn Quang, thôn Đồng Lạc đã kịp thời xử lý đối với số tôm bị bệnh, đồng thời xử lý môi trường ao nuôi bằng hóa chất Chlorine, nhằm tránh lây lan sang diện tích ao nuôi của các hộ xung quanh. Theo ông Quang,

mầm bệnh có thể đã ủ trong tôm hoặc xâm nhập từ bên ngoài qua nguồn nước hoặc các loại ký chủ trung gian của, cáy, chim... Khi thời tiết nắng nóng, xen kẽ mưa đã tạo thuận lợi cho vi rút gây bệnh hại trên tôm. Ông Quang mong muốn các ngành, chính quyền cấp trên tiếp tục có chính sách hỗ trợ giúp các hộ dân xử lý dịch bệnh và chuyển sang các đối tượng nuôi khác, bảo đảm không để diện tích ao trống.

Sau khi nhận được thông báo từ các hộ nuôi tôm, xã Nam Thịnh đã phối hợp với ngành chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh đốm trắng. Bệnh đốm trắng trên tôm xuất hiện ở diện tích ao nuôi của các hộ dân địa phương từ ngày 13 - 26/5, đã có 17 hộ có diện tích tôm bị bệnh đốm trắng, gây thiệt hại khoảng trên 95 vạn con tôm. Đây là loại bệnh trên tôm được xem là nguy hiểm có diễn

biến phức tạp, cùng với yếu tố thời tiết những ngày tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, người nuôi thường chết nhanh và hiện nay chưa có thuốc và phương pháp chữa trị nào hiệu quả. Trước tình hình trên, Nam Thịnh đã tích cực phối hợp với ngành chuyên môn tuyên truyền đến nhân dân khắc phục tình trạng tôm chết, triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng ao nuôi. Đồng thời, hướng dẫn các hộ nuôi phải thường xuyên kiểm tra sự phát triển của tôm, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, địa phương được huyện hỗ trợ 2.000kg Chlorine, đã tổ chức cấp phát trên 1.300kg cho các hộ nuôi thủy sản để vệ sinh ao nuôi có tôm chết. Đồng thời, khuyến cáo các hộ nuôi cần xử lý dịch bệnh đúng như hướng dẫn của ngành chuyên môn. Hiện nay, Nam Thịnh đang tiếp tục tích cực chỉ đạo xử lý

môi trường những diện tích nuôi tôm bị bệnh đốm trắng, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, người nuôi tôm trên địa bàn lo lắng khi thời tiết tiếp tục nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút phát triển. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo khi phát hiện

tôm có dấu hiệu đỏ thân, tấp mé, người dân cần báo ngay cho cán bộ chuyên môn để dập dịch kịp thời, nhằm hạn chế sự lây lan mầm bệnh. Đối với những diện tích đang nuôi chưa bị bệnh, Nam Thịnh chủ động tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và

công tác phòng ngừa dịch bệnh, tiêu độc môi trường ở khu vực nuôi tôm tại các hộ dân. Chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát vùng nuôi trồng thủy sản để hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát tình hình nuôi trồng, dịch bệnh.

MANH THẮNG



Các hộ dân vùng nuôi trồng thủy sản xã Nam Thịnh sử dụng Chlorine xử lý môi trường ao nuôi.